

โอกาสรอดของรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อารัมภบทคำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนมกราคม 2552

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์อินทร์

<http://www.bodhinanda.com>

1. ขณะนี้ ผมรู้สึกสะใจที่กลุ่มคนเสื้อแดงยังมีพลังพอจะรวมตัวขับไล่รัฐมนตรีของรัฐบาลประชาธิปัตย์เวลาที่รัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ออกไปต่างจังหวัด พูดอีกนัยหนึ่งก็คือผมรู้สึก 'สมน้ำหน้า' ครับ ผมจะอธิบายว่าฉันจึงเกิดความรู้สึกเช่นนี้ได้

แต่ไหนแต่ไรมา ชาวบ้านหลายคนมองพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นพรรคที่ทำงานไม่เป็น เป็นแต่ใช้วาทศิลป์ เวลาพูดเวลาจากก็จอมหลักการตีลำนวนเกินไปจนชาวบ้านไม่ได้อะไรเลย เก่งแต่แก้กฎหมาย วันดีคืนดี รัฐบาลทักษิณก็เกิดขึ้นมาโดยใช้ประชานิยม ประชาชนให้การต้อนรับอย่างกว้างขวาง ประชาธิปัตย์ก็ถูกถีบให้เป็นฝ่ายค้าน จนใจหัวไม่ขึ้นมาหลายปี ถ้าไม่ได้อาศัยใบบุญพันธมิตรซึ่งชุมนุมกดดันรัฐบาลตั้งแต่ยุคนายทักษิณ ชินวัตร, ยุคนายสมัคร สุนทรเวชและนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ประชาธิปัตย์ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะมาเป็นรัฐบาลได้หรือครับและคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย นี่คือความจริงที่พรรคประชาธิปัตย์เองต้องยอมรับด้วยความกล้าหาญ พอเป็นรัฐบาลขึ้นมา ประชาธิปัตย์ก็เหมือนได้บขเรียน จำเป็นต้องใช้นโยบายประชานิยมบ้าง แต่ใครๆ ก็รู้ว่านโยบายนี้ประชาธิปัตย์ลอกเขามา ตัวเองไม่เคยทำมาก่อน เวลาทำอะไรไปจึงดู 'แก่งก้าง' ไปหมด เช่น วันดีคืนดีประกาศออกมากว่าจะให้เงินสองพันบาทแก่ประชาชนผู้ยากไร้แต่เอาเข้าจริงๆ คนประกาศเองยังโม้เลยด้วยซ้ำว่าจะส่งเงินไปให้ประชาชนทางไหนดี เพราะไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนค่อยประกาศ

รัฐมนตรีที่ดูหน่อมแน้มซึ่งผมอยากให้ฉายาว่า 'รัฐมนตรีโนบิตะ' ก็คือสาทิพย์ วงศ์หนองเตยที่คุมโทรทัศน์ช่องเอ็นบีที ผมติดตามดูแล้วก็รู้สึกว่าทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไร จนปานนี้ยังไม่ปัญญาพอที่จะทำให้อีเอ็นบีทีผลิตสารคดีออกมาให้ประชาชนหูดาสว่างเสียที่ว่าทักษิณทำผิดอะไร ญาติพี่น้องผมในต่างจังหวัดเคยศรัทธาในตัวคุณทักษิณเพราะนโยบายประชานิยมมาก ภายหลังผมไปพบและเล่าให้ฟังหลายเรื่อง ขอให้ทุกคนให้โอกาสคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทุกคนจึงพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจและอยากรอดูข้อมูลอีกด้านจากช่องเอ็นบีทีเพิ่มเติม จนแล้วจนรอดปานนี้ พวกเขาก็ยังไม่เห็นมีรายการอะไรไหลออกมาแจ้งข้อมูลอีกด้านของทักษิณให้รับทราบกันเลย

ฉะนั้น ถ้าคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหรือรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วพบว่ายังมีประชาชนระดับรากหญ้าจำนวนมากยกพวกกันมาประท้วงไล่ก็สมเหตุผลแล้วครับ เพราะลูกน้องคุณอภิสิทธิ์นั่นเอง (หรืออีกนัยก็คือรัฐบาล) ไม่มีปัญญาพอจะปฏิบัติให้อีเอ็นบีทีชี้ให้ประชาชนระดับรากหญ้าเห็นว่าระบอบทักษิณนั้นชั่วอย่างไร ความจริงก็คือประชาชนส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดยังไม่เข้าใจละเอียดด้วยซ้ำว่าทักษิณทำผิดอะไรถึงต้องถูกไล่ตอนจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ? ทุกวันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลอยู่ได้เพราะพึ่งใบบุญกลุ่มพันธมิตรที่ติดตามเอาสทีวีที่นั่น ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา กลุ่มพันธมิตรก็ได้ประกาศจุดยืนชัดว่าจะช่วยชนเพื่อนพ้องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปช่วยคุ้มครองถ้าหากกลุ่มเสื้อแดงจะตามไปราวี้การประชุม อยากรู้ก็ดี พลังพันธมิตรก็ยังไม่มาแน่ สงเกตสิครับ เวลาพันธมิตรจัดงานปราศรัยในต่างจังหวัด เช่น ร้อยเอ็ด, อุตรดิตถ์,

พิษณุโลก หลายๆแห่ง ประชาชนระดับรากหญ้าในพื้นที่ไม่ได้สนใจเท่าไรหรอก เพราะสื่อรัฐไม่ได้ช่วยอธิบายว่ากลุ่มพันธมิตรมีประโยชน์อย่างไร, ประท้วงเพราะอะไร, ทุนิยมสามัญเลวอย่างไร ฯลฯ ถ้าจะให้การชุมนุมพันธมิตรประสบความสำเร็จ แกนนำพันธมิตรต้องชวนคนอื่นอีกหลายจังหวัดไปรวมตัวกันเพื่อให้มีจำนวนคนฟังมากยิ่งขึ้น ผมมั่นใจว่าถ้าประชาชนระดับปัญญาชน (โดยเฉพาะเขต 1) ในแต่ละจังหวัดไม่ได้ดูเอเอสทีวีและร่วมชุมนุม แรงดันรัฐบาลจากกลุ่มเสื้อแดงจะมีมากกว่านี้หลายเท่าและไม่มีทางที่รัฐบาลประชาธิปไตยจะมาตั้งรัฐบาลได้

ฉะนั้น ผมถึงรู้สึกสะใจที่เห็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ไปไหนก็ตามแล้วถูกประชาชนขับไล่ เพราะพันธมิตรสุดสำหรับ 'ปูทาง' ให้เป็นรัฐบาลแล้ว แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ช่วยโอกาสทำให้ประชาชนเข้าใจการทุจริตสมัยรัฐบาลทักษิณ เพื่อให้ประชาชนระดับรากหญ้านับสนุนกลุ่มตนมากยิ่งขึ้น ถ้ามีประชาชนทั้งระดับปัญญาชนหรือระดับรากหญ้าที่ไม่ใช่เสื้อเหลืองออกมาช่วยคุ้มครองรัฐบาลจากกลุ่มเสื้อแดงนั้นแหละถึงจะสรุปได้ว่าประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างเป็นรัฐบาล

แต่ว่าในปัจจุบันนี้ ในฐานะเป็นนักวิชาการประเภท 'เสื้อเหลือง' คนหนึ่ง ผมอยากแนะนำให้บรรดาประชาชนชาวสีเหลืองอื่นๆ นั่งมองดูรัฐบาลพัดกับกลุ่มคนเสื้อแดงโดยไม่ต้องไปแสดงกิริยาอะไร ปล่อยให้พวกเขาประชาธิปไตยเรียนรู้บทเรียนอีกบทว่าใครคือมิตรแท้หรือมิตรเทียม จะได้ขยันทำในสิ่งที่ควรทำมากกว่านี้ สรุปแล้ว คุณธรรมที่ประชาชนเสื้อเหลืองพึงทำเมื่อเห็นคณะรัฐมนตรีทะเลาะกับกลุ่มเสื้อแดงในช่วงนี้ก็คือ 'วางอุเบกขา' ครับ นับเป็นมวยถูกคู่แล้วในเวลานี้

ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลประชาธิปไตยก็คือชอบเดินตามกรอบตามแบบราชการเดิมๆ ถ้าติดขัดในข้อกฎหมาย คนพวกนี้ก็จะใช้เวลาเป็นกัปกัลป์คอยแก้กฎหมายก่อนจะเริ่มลงมือทำอะไรอื่น ๆ อย่างจริงจัง ผมกลับมองเห็นว่าพวกที่ชอบเดินตามขั้นตอนก็คือพวกที่คิดนอกกรอบไม่เป็น หรือไม่กล้าคิดก็ไม่รู้ ทำให้ผลงานในพรรคประชาธิปไตยที่ผ่านมาจึงไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่จะมีแต่สส.ประเภทจอมหลักการเสียมากกว่า

ผมขอวิจารณ์บทบาทคุณอภิสิทธิ์เสียหน่อยนะครับ ผมเคยเขียนลงในเวปไซต์นี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พุดง่ายๆ ก็คือเป็นคนดี แต่ทว่าคนอย่างท่านอภิสิทธิ์นี้ในทรรศนะส่วนตัวผมเหมาะกับการเมืองแบบอังกฤษมากกว่าในไทย เพราะการเมืองนี่ อีกอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ตายตัว และสส.ที่นั่นเคารพกฎเกณฑ์และกติกากันมาก

แต่การเมืองในประเทศไทยยังเต็มไปด้วยเสือ สิงห์ กระติง แรด ยิ่งสถานการณ์บ้านเมืองเดี๋ยวนี้แล้ว ยิ่งต้องการนายกที่กล้าตัดสินใจได้เด็ดขาดอย่างน้อยที่สุดใน 2 เรื่อง 1.นักการเมืองทุจริตและข้าราชการตำรวจทหารที่แตกแถว ต้องถูกดึงออกจากตำแหน่งหรือย้ายเข้ากรูทันทันที 2.เมื่อมีการโจมตีประเทศไทย ดังกรณีนายกทักษิณโฟนอินเข้ามาป่วนรัฐบาลหรืออย่างกรณีนายใจ อึ้งภากรณ์ที่บรรยายโจมตีสถาบันที่ไซแอต รัฐบาลต้องมีคณะบุคคลที่สามารถตอบโต้ด้วยภาษาอังกฤษได้ทันควันและอธิบายเรื่องราวได้ละเอียด แต่คุณอภิสิทธิ์กลับมองข้าม เหมือน นักปกครองที่รีบกับใจไม่เป็น ผมขอย้ำว่าในสถานการณ์อย่างนี้ จำเป็นต้องมีนายกที่กล้าทำกล้าคิดและมีความเด็ดขาด ภาพลักษณ์คุณอภิสิทธิ์เวลานี้จึงดู 'หน่อมแน้ม' ไปมาก

ข้อเสียระหว่างประเทศ คุณอภิสิทธิ์ทำได้ดี เช่นตัวอย่างในงานประชุมสุดยอดอาเซียน คุณอภิสิทธิ์ได้เสียตอบรับอย่างท่วมท้น เพราะคุณอภิสิทธิ์เรียนเมืองนอกมานาน สังคมต้องเปิดโอกาสให้คุณอภิสิทธิ์ทำงานระดับนานาชาตินี้จึงจะเห็นความสามารถแท้จริงของท่าน พุดง่ายๆก็คืองานเช่นนี้คือแนวถนัดของคุณอภิสิทธิ์ แต่ในระดับ

รากหญ้า ประชาชนในหลายจังหวัดจำนวนมากไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าคุณอภิสิทธิ์จะมีปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเท่าคุณทักษิณ เพราะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างเฉียบขาดนั้น คุณอภิสิทธิ์ยังต้องเรียนรู้อีกมาก

เดือนที่แล้ว ผมพยากรณ์ว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้แค่ปีเดียวครับ น่าจะมีการยุบสภาไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้า ผมยังยืนยันคำเดิมอยู่

2.หลังจากที่ติดตามเฮเอสทีวีประจำ ผมสันนิษฐานว่าชื่อพรรคที่พันธมิตรจะก่อตั้งน่าจะเป็น 'พรรคเทียนแห่งธรรม' และพรรคนี้น่าจะมีการก่อตั้งขึ้นก่อนกันยายนปี 2552 ดูตามโหราศาสตร์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552 ตรงกับวันอังคารขึ้น 1 ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู ดาวเสาร์จะย้ายจากราศีสิงห์มาทับราศีกันย์ซึ่งเป็นราศีที่ลัคนาดร.ทักษิณ ชินวัตรอยู่ นอกจากดาวเสาร์จะเป็นดาวบาปเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ปีนี้ ดาวเสาร์ยังจรมาเป็นกาลกิณี ถ้า ดร.ทักษิณ ชินวัตรมีเกณฑ์จะเป็นโรคเรื้อรัง อากาศโรคจะเริ่มสำแดงออกมาให้เห็นตั้งแต่ปลายกันยายนนี้เป็นต้นไป

ระยะนี้สถานการณ์บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย แต่ทราบได้ที่เราจะยึดถือในทางสายกลางหรือมรรค 8 เราจะปลอดภัยเสมอ ขอให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้าครับ
